

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  
เรื่อง “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ”

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

### หลักการและเหตุผล

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้โดยในปี ๒๐๑๗ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้กำหนดหัวข้อวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ คือ “Biodiversity and Sustainable Tourism” ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทโลก (Agenda ๒๑) ที่ได้กำหนดกรอบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางการท่องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ ๑. การดำเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรมนิยมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ ๒. ตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน ๓. ความจำเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชน และกำหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ และ ๔. การดำรงอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในลำดับที่สูงมากแห่งหนึ่งของโลกความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนค้ำจุนวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานรวมทั้งส่งเสริมความสมบูรณ์พูนสุข ทั้งด้านปัจจัยการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เกิดความหลากหลายของอาหาร ทั้งในรูปแบบ รส กลิ่น นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาสมุนไพรพื้นบ้าน ทั้งที่ใช้ในการรักษาโรค และใช้ในการบำรุงสุขภาพร่างกาย แม้กระทั่งสิ่งของเครื่องใช้รอบตัว หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวแบบพิเศษเพิ่มมากขึ้น (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยววิถีชุมชน (Community-Base Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นต้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตั้งแต่ในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ห้องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ชนิดพันธุ์พืช และชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำคัญ รวมทั้ง เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจะประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมมหาชน) โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น

#### วัตถุประสงค์

๑. เผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วน
๒. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนัก และจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความรู้เชิงวิชาการร่วมไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพจากผู้ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

## รูปแบบของกิจกรรม

๑. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. การประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ และ/หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์

๓. การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม พัฒนา และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการจัด ชุติทรรศการและกิจกรรมต่างๆจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดงชุตินทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพรร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๔ ม. คือ ไม่ทิ้งขยะไว้เป็นภาระโดยการนำขยะกลับบ้าน ไม่ให้อาหารสัตว์ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ส่งเสียงดัง เป็นต้น

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ ประมาณ ๒๕๐ คน

## วัน เวลา สถานที่

วันจันทร์ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

กำหนดการ  
วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  
เรื่อง “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ”  
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เวลา	กำหนดการ
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  - กล่าวต้อนรับ โดย นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  - กล่าวรายงาน โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - กล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - กิจกรรมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ จากเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	การเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “Biodiversity and Sustainable Tourism” โดย - นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ - นายชลธร ชำนาญคิด ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการเสวนา นายนวรรตน์ ไกรพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา	กำหนดการ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	<p>การเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “Biodiversity and Sustainable Tourism”(ต่อ)</p> <p>โดย - นางสาวปานแพร เซาว์นประยูร          คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>- นายเฉลิมชัย ปัญญาดี          วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>- นายพฤติ เกิดชูชื่น          กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด/ประธานชมรมอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก</p> <p>- นายคำรท์ รัตนชินกร          นายกสมาคมท่องเที่ยวและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี</p> <p>- นายเรืองศิลป์ รัตนรัมย์          มุลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>ผู้ดำเนินรายการเสวนา นางสาวอโนชา ศิริจร          ผู้จัดการทีมผลิตรายการ ๒ ฝ่ายรายการ อมรินทร์ทีวี</p>
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
๑๕.๐๐ น.	ปิดการประชุม